



### ประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)  
และตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลเลิดสิน ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ  
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่ง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) และตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ  
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

โรงพยาบาลเลิดสิน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ  
สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติ  
เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

#### ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นายศุภกฤต รัตนโสม	

#### ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นางสาวณัจฉรีย์ ทองกาสี	
๒	นางสาวณาดยาณี สนามชัย	
๓	นางสาวกนต์ธีร์ กู่ทะ	
๔	นายสิรภพ พยัคฆ์	
๕	นายธนาธิป สุทธิรักษ์	
๖	นางสาวกัลยา นาคำภา	
๗	นางสาวนารี บุญเรือง	
๘	นางสาวภาณุมาศ เพ็งธรรม	
๙	นางสาวพิชญากค์ อยู่ศรี	

#### ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นางสาวนิชลาณี เจอะอาบูลี	

#### ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นายปรเมษฐ์ วิภัติภูมิประเทศ	

/(ข) กำหนด วัน เวลา...

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล) ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ (เอกสารแนบท้าย)

(ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรีสวมกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นทางข้าราชการออกไปในวัน ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งมาแสดงเพื่อเข้ารับการสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการการสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติดังนี้

๔.๑ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับ อนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้วต้องเชื่อกัน และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด

๔.๓ ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินกำหนดให้เท่านั้น

๔.๔ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๔.๕ ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กำหนดในตารางการประเมิน

๔.๖ เมื่ออยู่ในห้องประเมิน ขณะประเมินไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินคนอื่นหรือบุคคล ภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่ได้รับอนุญาต และอยู่ในการดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม การประเมินฯ

๔.๗ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ นี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเลิดสิน จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ และจะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรทุกตำแหน่ง ในวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ [www.lerdsin.go.th](http://www.lerdsin.go.th), facebook HRM.Lerdsin หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น ๘ อาคาร ๓๓ ปี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(นายอดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์

-เอกสารแนบท้าย-

**ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์**

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและ วิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ในการ ประเมินฯ	เลขประจำตัวผู้สมัคร
<p>* ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (๑๐๐ คะแนน)</p> <p>- เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การส่งมอบความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมการทำงาน เป็นทีม</p> <p>(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)</p>	<p>วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.</p> <p>ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ (ห้อง ๒)</p>	๑

**ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป**

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและ วิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ในการ ประเมินฯ	เลขประจำตัวผู้สมัคร
<p>๑. การประเมินความรู้ความสามารถและทักษะ เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)</p> <p>- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสำนักงานและทรัพยากรบุคคล</p> <p>- แผนงานและงบประมาณ</p> <p>- การเงินและพัสดุ</p> <p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>- พระราชกฤษฎีกากว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖</p> <p>- ระเบียบและวิธีปฏิบัติด้านการบริหารการเงินและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน)</p> <p>๒. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)</p> <p>- การใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excell, PowerPoint เป็นต้น</p> <p>(วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ)</p>	<p>วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.</p> <p>ณ ห้องประชุมอาคารกาญจนาภิเษก ชั้น ๒๔ (ห้อง ๓)</p> <p>และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖</p>	๑ – ๙
<p>๒. ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (๑๐๐ คะแนน)</p> <p>- เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การส่งมอบความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมการทำงาน เป็นทีม</p> <p>(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)</p>	<p>วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.</p> <p>ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ (ห้อง ๒)</p> <p>(เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)</p>	



ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ	เลขประจำตัวผู้สมัคร
<p>* ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (๑๐๐ คะแนน)</p> <p>- เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การส่งเสริมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมการทำงาน เป็นทีม</p> <p>(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)</p>	<p>วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.</p> <p>ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ (ห้อง ๒)</p>	๑

ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ	เลขประจำตัวผู้สมัคร
<p>* ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (๑๐๐ คะแนน)</p> <p>- เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การส่งเสริมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมการทำงาน เป็นทีม</p> <p>(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)</p>	<p>วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.</p> <p>ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ (ห้อง ๒)</p>	๑